



BẢN TIN NỘI BỘ

SỐ 08
02/2025



Bảo hiểm PVI đẩy mạnh liên kết chiến lược với VNPost trong phát triển kênh phân phối bảo hiểm

Đề xuất 2 phương án hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm PVI Vũng Tàu sẽ chia yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội BRVT

Nội dung

Chịu trách nhiệm nội dung

Trưởng Ban
Nguyễn Triều Dương

Biên tập

Phạm Huyền

1 – Tin thị trường

1. Tăng trưởng 2 con số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững (p04)
2. Đề xuất 2 phương án hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (p07)
3. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay (p09)
4. Tăng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (p10)

2 – Tiêu điểm PVI

1. Bảo hiểm PVI đẩy mạnh liên kết chiến lược với VNPost trong phát triển kênh phân phối bảo hiểm (p13)
2. Bảo hiểm PVI Vũng Tàu sẽ chia yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội BRVT (p15)

3 – Góc thư giãn

1. Hạt Giống Và Con Bão (p18)

1

Thị trường



01 Tăng trưởng 2 con số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững

Nguồn: PVN

Sáng 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững”. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã báo cáo về tình hình thực hiện và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Mai Văn Chính.

Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Hải Phòng, cùng đại diện các tập đoàn, tổng công ty, DNNN và ngân hàng thương mại nhà nước.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; đồng chí Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Petrovietnam, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã báo cáo với Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm



2025 và các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu về tăng trưởng đối với Tập đoàn.

Báo cáo nêu rõ, năm 2024, thị trường có nhiều biến động với ngành dầu khí, giá dầu biến động mạnh; biên lợi nhuận lọc hóa dầu giảm sâu, tới 50%; giá phân bón giảm mạnh và huy động khí tự nhiên cho sản xuất điện luôn thấp hơn nhiều so với khả năng của Petrovietnam (chỉ bằng 85%)... Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Petrovietnam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các kế hoạch từ 6-27%, tiếp tục thiết lập nhiều kỷ lục mới với tổng doanh thu của Tập đoàn năm 2024 lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng.

Nợ ngân sách Nhà nước đạt 165,6 nghìn tỷ đồng; đầu tư đạt trên 38 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2023. Tập đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thống, tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng ngoài khơi và lần đầu tiên tham gia chuỗi năng lượng toàn cầu, mở ra không gian phát triển mới. Bên cạnh đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2023. Công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh.

Kết thúc năm 2024, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính kế hoạch 5 năm 2021-2025 và vượt từ 6-32% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Dự kiến hết năm 2025, Petrovietnam sẽ hoàn thành và vượt toàn diện 13/13 chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm.

Về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm

2025, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, bối cảnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn tiếp tục phải đối diện với nhiều thách thức. Ngay từ đầu năm, tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường và tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, các quan hệ kinh tế, thương mại khó dự báo và giá dầu trong hơn 1 tháng qua có xu hướng giảm, gây khó khăn cho ngành dầu khí. Đặc biệt, tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ nền tảng, công nghệ số tạo ra thay đổi lớn trong tư duy sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về ngành dầu khí và Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các chỉ thị và chỉ đạo trực tiếp tại Hội nghị tổng kết của Tập đoàn, Petrovietnam đã xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đã trình Bộ Công Thương và hiện đang hoàn thiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, Petrovietnam đã hoạch định mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025, góp phần vào tăng trưởng 2 con số của đất nước, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững.

Theo đó, mục tiêu năm 2025 được Petrovietnam đặt ra là: Về đầu tư, phấn đấu tăng trưởng ít nhất 15% so với thực hiện năm 2024. Từ mục tiêu đó, Petrovietnam xây dựng bộ giải pháp triển khai, trong đó, tập trung vào 3 nhóm sau.

Thứ nhất là nhóm giải pháp về quản trị: Cập nhật thay đổi về cơ chế, pháp luật và điều chỉnh đồng bộ với hệ thống quản trị của toàn tập đoàn theo mô hình quản trị

hiện đại của thế giới. Tiếp tục đánh giá và nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản, nguồn vốn; tối ưu về năng lực, hiệu lực hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới. Nâng cao năng suất lao động, tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ hai là giải pháp về thị trường: Tiếp tục triển khai đánh giá, dự báo, nắm bắt các cơ hội để phát triển, mở rộng thị trường. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật ra nước ngoài và kinh doanh quốc tế, đặc biệt tại các khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông, Nga, Đông Nam Á... Phấn đấu mục tiêu doanh thu từ các hoạt động ở nước ngoài chiếm 30%.

Thứ ba là giải pháp về đầu tư: Tập trung quản trị danh mục đầu tư, chương trình đầu tư và dự án đầu tư. Phối kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong nước. Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm như Khí Lô B, Nhân Trạch 3 và 4; nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án đưa vào khai thác ngoài khơi. Phấn đấu mục tiêu đầu tư các dự án mới và đẩy mạnh giải ngân vốn trong năm 2025 của PetroVietnam là 60,75 nghìn tỷ đồng.

“Với những giải pháp trên và kết quả đạt được tích cực của gần 2 tháng đầu năm 2025, chúng tôi tin tưởng và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đầu tư phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước trên 8% năm 2025”, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, thay mặt Lãnh đạo Tập

đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã đưa ra 3 kiến nghị.

Thứ nhất, việc thực hiện Kết luận 76 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 38 của Chính phủ mở ra không gian phát triển mới, tạo nguồn lực để ngành dầu khí, Petrovietnam phát triển. Do vậy, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành để thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể mà trước hết là sửa đổi ngay trong điều lệ và quy chế tài chính của Petrovietnam.

Thứ hai, đối với các quy định về phân cấp, chủ trương đầu tư tại dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn có phân cấp rõ ràng theo số tuyệt đối hoặc theo tỷ lệ trên vốn điều lệ và phân cấp mạnh hơn cho doanh nghiệp. Petrovietnam đề xuất theo một trong các phương án sau. Thứ nhất, doanh nghiệp quyết định đầu tư đối với tổng mức đầu tư đến 5.000 tỷ đồng, hoặc 50% vốn điều lệ. Thứ 2, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chủ trương đầu tư đến 10.000 tỷ đồng. Thứ 3, Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Ngày 17/2, tại cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính chủ trì, chúng tôi đã có kiến nghị cụ thể.

Thứ ba, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền phê duyệt đối với một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Được biết, ngay từ đầu năm, Petrovietnam đã ban hành các nghị quyết, chỉ đạo về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện kế hoạch năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước, hoàn thành

các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời giữ vững vị thế là tập đoàn kinh tế trụ cột, đóng góp vào thực hiện các mục tiêu chung của đất nước. Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt công tác an toàn, đảm bảo vận hành sản xuất liên tục tại các công trình, nhà máy, dự án của Tập đoàn.

Trong tháng 01/2025, Petrovietnam đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu được giao. Cụ thể: sản lượng khai thác dầu thô đạt 0,804 triệu tấn, vượt 5,8% kế hoạch tháng; khai thác khí đạt 0,458 tỷ m³, vượt 7,9% kế hoạch tháng; sản xuất đạm đạt 164,2 nghìn tấn, vượt 5,1% kế hoạch tháng và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 594,2 nghìn tấn, vượt 3,6% kế hoạch; sản

xuất NPK đạt 32,2 nghìn tấn, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2024. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu toàn Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 13 – 61% kế hoạch tháng và đạt mức tương đương cùng kỳ năm 2024. Những kết quả tích cực này phản ánh nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống Petrovietnam trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2025. Trong đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 01/2025 ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch tháng và tương đương cùng kỳ 2024; nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch tháng, tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với nền kinh tế.

Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn trong tháng ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm

2024. Tập đoàn kiểm soát chặt chẽ về tiến độ đầu tư các dự án, đặc biệt là những công trình trọng điểm và vẫn duy trì hoạt động liên tục trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tiêu biểu, tiến độ tổng thể Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 hiện tại đạt trên 96%, đã đốt lửa lần đầu bằng khí vào ngày 11/01/2025, đã hòa lưới điện đồng bộ vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 05/02/2025 - đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình đưa dự án điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, với quyết tâm và khí thế đầu năm mới, vào ngày 06/01/2025, Petrovietnam đã tổ chức Lễ ra quân đầy nhanh thực hiện hoàn thành Dự án NMNĐ Long Phú 1.

02 Đề xuất 2 phương án hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nguồn: Tạp chí tài chính

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra đề xuất 2 phương án quy định mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo hướng tăng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng được hỗ trợ.

Hỗ trợ tiền đóng BHXH để đạt mục tiêu phát triển đối tượng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Theo đó, các mức hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ tăng cao hơn so với quy định hiện hành.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện thì số người tham gia BHXH tự nguyện cũng có sự bứt phá lớn về số người tham gia.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mức gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện đang có xu hướng giảm xuống. Do đó, việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH thông qua chính sách hỗ trợ tiền đóng là cần thiết, để đảm bảo đạt được mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2030.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH.

Mức hỗ trợ hiện nay đối với người tham gia BHXH tự nguyện như sau: 99.000

đồng/tháng đối với người tham gia thuộc hộ nghèo và 82.500 đồng/tháng đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; 33.000 đồng/tháng đối với người tham gia khác.

Số liệu của BHXH Việt Nam cho thấy, đến ngày 31/12/2024, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 2,3 triệu người, tăng 10,2 lần so với năm 2017.

Phương án hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất 2 phương án quy định mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo hướng tăng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng được hỗ trợ.

Phương án 1 là tăng mức hỗ trợ từ 30% lên thành 50% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; tăng mức hỗ trợ từ 25% lên thành 40% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bổ sung đối tượng được hỗ trợ là người thuộc dân tộc thiểu số, với mức hỗ trợ 30%; tăng mức hỗ trợ từ 10% lên thành 20% đối với người tham gia khác.

Đánh giá tác động của phương án 1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đối với phương án 1 thì ước tính tổng số tiền ngân sách nhà nước cần bố trí trong giai đoạn 2025-2030 để hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện là 19.784 tỷ đồng, tương đương với số người tham gia BHXH tự nguyện của năm 2030 là 5,8 triệu người.

Người tham gia BHXH tự nguyện đối với phương án 1 sẽ phải đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (của Quỹ BHXH). Tuy nhiên, ngoài việc tham gia để hưởng đến việc thụ hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất thì người tham gia còn được hưởng chế độ

thai sản (do ngân sách nhà nước đảm bảo). Do đó, lợi ích của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện được tăng thêm nhiều hơn.

Với phương án 2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất giữ nguyên mức hỗ trợ theo quy định hiện hành, chỉ bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ ở mức cao hơn so với nhóm đối tượng khác và người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có mức hỗ trợ bằng hộ nghèo.

Với phương án 2, tổng kinh phí ngân sách nhà nước cần bố trí thêm để thực hiện việc bổ sung hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng bổ sung theo phương án này là 882 tỷ đồng, tương đương khoảng 150 tỷ đồng/năm.

Đánh giá tác động của phương án 2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, với phương án 2 về cơ bản chỉ tác động đến người tham gia là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, do đó khuyến khích đối tượng này tham gia BHXH. Tuy nhiên, việc tham gia của người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo phụ thuộc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, tác động của việc thực hiện chính sách theo phương án 2 đến hiệu quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn chưa cao.



03 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay

Nguồn: Báo Đầu thầu

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Văn bản 1328/NHNN-CSTT yêu cầu các ngân hàng thương mại và chi nhánh NHNN tại các địa phương thực hiện ổn định lãi suất tiền gửi, đồng thời đẩy mạnh giảm lãi suất cho vay. Đây là động thái nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên.

Việc giảm lãi suất cho vay đang trở thành nhiệm vụ cấp bách. NHNN yêu cầu, các tổ chức tín dụng phải ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi để tránh tạo áp lực lên lãi suất cho vay.

Các ngân hàng cũng được chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất, đồng thời tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, xuất khẩu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Việc công khai minh bạch lãi suất cũng là yêu cầu bắt buộc, đảm bảo khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về lãi suất cho vay và các gói tín dụng ưu đãi.

Không chỉ siết chặt với các ngân hàng thương mại, NHNN chi nhánh tại các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao, ngăn chặn tình trạng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh. Các ngân hàng phải báo cáo định kỳ việc thực hiện giảm lãi suất, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

NHNN còn yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách giảm lãi suất.

Với những động thái mạnh mẽ này, NHNN kỳ vọng việc giảm lãi suất cho vay sẽ được triển khai thực chất, tạo động lực để doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển trong năm 2025.



04 Tăng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Nguồn: Tin nhanh Chứng khoán

Tại Hội thảo tổng kết, định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp diễn ra giữa tháng 1/2025, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm, đặc biệt cho các tổ chức sản xuất hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn.

Theo cơ quan này, cần nâng mức hỗ trợ cho cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tối đa 40-50% phí bảo hiểm nông nghiệp, thay vì mức 20% như hiện tại; mở rộng đối tượng áp dụng đối với các hộ nông dân riêng lẻ, thay vì chỉ hộ nghèo và cận nghèo với mức hỗ trợ tương xứng về phí bảo hiểm.

Đồng quan điểm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế mới theo hướng mở rộng đối tượng bảo hiểm (các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương), mở rộng rủi ro bảo hiểm được hỗ trợ, mở rộng địa bàn được hỗ trợ; đơn giản hóa quy trình, thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm, thủ tục thanh toán, quyết toán phần phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hiện tại, Nghị định sửa đổi đang được Bộ Tài chính nghiên cứu và sẽ sớm có văn bản lấy ý kiến rộng rãi để trình Chính phủ ban hành trong năm 2025.

Trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từng đề xuất, cơ quan chức năng nên xem xét hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho các hộ nghèo và cận nghèo khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp, ít nhất là trong lần đầu tiên. Đối với các hộ nông dân khác có thể hỗ trợ lên tới 50% phí bảo hiểm nhằm khuyến khích họ tham gia bổ sung. Việc người nông dân nhận thức rõ ràng lợi ích từ bảo hiểm sẽ thúc đẩy sự tham gia ngày càng đông đảo và tạo ra làn sóng tích cực trong cộng đồng.

📌 Năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 2023.

Theo ông Phạm Văn Đức - Phó cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và trong phạm vi địa bàn nhất định nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đang được thực hiện theo Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022. Theo đó, có 29 địa phương được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, thời gian thực hiện đến hết 31/12/2025.

Thông tin từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cho biết, từ năm 2022-2024, có khoảng 3.630 hộ nông dân/tổ chức tham gia bảo hiểm; tổng giá trị được bảo hiểm là 70,97 tỷ đồng; tổng số phí bảo hiểm là 2,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2,3 tỷ đồng. Còn từ năm 2019 đến nay, có 4/29 địa phương triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp gồm Nghệ An, Thái Bình, Hà Giang, Bình Định; có 20.261 hộ nông dân/tổ chức sản xuất tham gia bảo hiểm; tổng giá trị được bảo hiểm là 217,3 tỷ đồng; tổng số phí bảo hiểm là 9,47 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 8,02 tỷ đồng.

Cơ quan này cũng đề nghị bỏ quy định về phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp để đáp ứng quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm chủ động thỏa thuận về phạm vi và mức phí bảo hiểm phù hợp, kịp thời đảm bảo tính mùa vụ trong nông nghiệp, phù hợp với nhu cầu, đặc trưng riêng có của từng địa phương.

Việc tăng mức phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp sẽ giúp tăng độ phủ cho bảo hiểm nông nghiệp, nhưng quan trọng hơn là hứa hẹn khắc phục những tồn tại khiến bảo hiểm nông nghiệp nói riêng, thị trường bảo hiểm nói chung chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Số

doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm nông nghiệp cũng chiếm tỷ lệ thấp khi chỉ có 8/31 doanh nghiệp trong khối phi nhân thọ, gồm Bảo Minh, Bảo Việt, ABIC, PVI, BIC, Bảo Long, MSGI và MIC. Bởi vậy, cần nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc như thiếu thốn dữ liệu thống kê về mức độ thiệt hại làm cơ sở xác định phí bảo hiểm; thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách chưa mang tính kịp thời...

Các doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hoàn thiện và đồng bộ hành lang pháp lý, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ. Ngoài ra, cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn để người dân tuân thủ quy trình sản xuất, đảm bảo các điều kiện để được bồi thường bảo hiểm.



2

Tiêu điểm PVI



01 Bảo hiểm PVI đẩy mạnh liên kết chiến lược với VNPost trong phát triển kênh phân phối bảo hiểm

Trong tuần qua, Ban Dự án PVI-VNPost đã tổ chức chuỗi làm việc quan trọng với các đơn vị Bưu điện trọng điểm tại Đông Anh, Hòa Bình, Lai Châu và Hải Phòng. Đây là những bước đi quan trọng đầu tiên nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối bảo hiểm thông qua mạng lưới Bưu điện toàn quốc.

Các cuộc họp diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Ban Dự án PVI-VNPost, Ban Giám đốc Bưu điện địa phương cùng đội ngũ chuyên môn hai bên. Tại đây, Bảo hiểm PVI đã trình bày lộ trình hợp tác chi tiết, nhấn mạnh ưu thế vượt trội về danh mục sản phẩm đa dạng, quy trình đào tạo bài bản và cơ chế hỗ trợ tối ưu cho hệ thống đại lý. Đặc biệt, Bảo hiểm PVI chia sẻ giải pháp tích hợp công nghệ giúp nâng cao hiệu suất kinh doanh và tối ưu trải nghiệm khách hàng...

Về phía VNPost, các đơn vị đã cung cấp dữ liệu chi tiết về đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời đề xuất phương án triển khai phù hợp với từng thị trường. Hai bên tập trung thảo luận các vấn đề then chốt: xây dựng tài liệu đào tạo chuyên sâu, cơ chế phối hợp xử lý bồi thường, chiến lược tiếp thị đa kênh và chính sách khuyến khích đội ngũ bán hàng. Trọng tâm hợp tác hướng đến tạo lợi thế cạnh tranh kép - vừa tối ưu nguồn lực hiện có, vừa đảm bảo lợi ích tối đa cho người dùng.

Kết quả làm việc bước đầu đã thiết lập khuôn khổ hợp tác vững chắc giữa hai bên. Trong thời gian tới, Bảo hiểm PVI và VNPost sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp: chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa hệ thống quản lý và mở rộng mạng lưới đến 100% điểm giao dịch bưu điện. Chiến lược này không chỉ giúp Bảo hiểm PVI gia tăng thị phần mà còn hiện thực hóa mục tiêu phổ cập bảo hiểm, mang đến các sản phẩm chất lượng cao với thủ tục đơn giản tới hàng triệu hộ gia đình Việt.





02 Bảo hiểm PVI Vũng Tàu sẽ chia yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội BRVT

Vừa qua, Công đoàn Bảo hiểm PVI Vũng Tàu đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gần 90 cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cho bếp ăn chung của Trung tâm.

Với tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cộng đồng, chương trình mang đến không chỉ những món quà vật chất mà còn là sự quan tâm, sẻ chia, góp phần sưởi ấm trái tim những cụ già neo đơn – những người thiếu vắng tình thân và hơi ấm gia đình.

Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, bên cạnh nhiều hoạt động an sinh xã hội khác, từ năm 2022 đến nay, Công đoàn Bảo hiểm PVI Vũng Tàu đã duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp Tết đến xuân về, nhằm động viên tinh thần và mang đến cho các cụ một không khí đoàn viên, ấm áp.

Năm nay, Bảo hiểm PVI Vũng Tàu đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho gần 90 cụ tại Trung tâm, đồng thời hỗ trợ bếp ăn chung với 300kg gạo, 50 lít dầu ăn, 20kg đường, 20 lít nước mắm, 20 lít nước tương, 10kg hạt nêm... với tổng giá trị gần 67 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở những phần quà, chương trình còn mang đến không gian giao lưu văn nghệ, trò chuyện, sẻ chia, giúp các cụ có thêm niềm vui và cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc của các cụ chính là niềm động viên lớn lao để Bảo hiểm PVI Vũng Tàu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp này.

Hành trình kết nối yêu thương không chỉ mang lại niềm vui cho các cụ mà còn là dịp để các đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên Bảo hiểm PVI Vũng Tàu giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết. Những chuyến đi như thế không chỉ là trao đi, mà còn là nhận lại thật nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng trân trọng.

Bảo hiểm PVI Vũng Tàu hy vọng rằng, những hành động nhỏ bé hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống cho những mảnh đời kém may mắn, để mùa xuân thực sự trọn vẹn và ấm áp hơn.





3

Góc thư giãn



Nguồn: Sưu tầm

Hạt Giống Và Cơn Bão

Một ngày nọ, gió mang theo một hạt giống nhỏ bay đến một cánh đồng khô cằn. Không có ai chăm sóc, đất đai cứng rắn, hạt giống tưởng chừng không thể nảy mầm. Nhưng thay vì từ bỏ, nó kiên trì bén rễ, len lỏi tìm từng giọt nước để sinh tồn.

Mỗi ngày trôi qua, hạt giống lớn lên thành một cây con. Nhưng thử thách chưa dừng lại. Một cơn bão lớn kéo đến, quật ngã nhiều cây non xung quanh. Cây con cũng bị vùi dập, lá rách tả tơi. Đau đớn nhưng không khuất phục, cây vươn mình bám chặt vào đất, dùng bộ rễ nhỏ bé để chống chọi.

Sau cơn bão, nhiều cây khác bị cuốn đi, nhưng cây con vẫn đứng vững. Nó tiếp tục lớn lên, trở thành một cây cổ thụ vững chắc, tỏa bóng mát cho muôn loài.

Bài học từ câu chuyện này là: Khó khăn không phải để đánh bại ta, mà là để rèn giũa ý chí. Ai kiên trì và không ngại thử thách, người đó sẽ mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống.



